



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ม - 30 /Nov/ 2017

เมื่อช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ผ่านมา บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออิหร่านเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า วันที่ 7 เดือนนอซาร์ เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือ และยังเป็นวันแห่งสัญลักษณ์ของการเสียสละของพวกเขาทั้งหลายอีกด้วย และกล่าวว่า “การปฏิบัติการณ์ที่หาญกล้าของกองทัพเรือในสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ได้ต่อต้านกองทัพพรรคบาธของซัดดาม เมื่อวันที่ 7 เดือนนอซาร์ ปี 59 (ปฏิทินอิหร่าน)ถือว่า ยังคงมีผลอยู่จากสงครามในครั้งนั้น ด้วยความกล้าหาญชาญชัย การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การวางแผนการ และการปฏิบัติการณ์ จนสามารถทำให้ศัตรูที่เข้ามายึดครองพื้นที่ทางทะเลต้องถอยออกไปจนหมดสิ้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงความจำเป็นในการเทอดเกียรติและร่วมรำลึกถึงการปฏิบัติการณ์และการเสียสละของเหล่าชะฮีดผู้กล้าหาญ โดยกล่าวเสริมว่า “การเสียชีวิตในแนวทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า มิได้เป็นความขาดทุน แต่ทว่าเป็นผลกำไรอันมากยิ่งขึ้น ดังคำกล่าวของท่านอิมามโคมัยนี ผู้ล่วงลับ ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชาติใดที่มีการเป็นชะฮีด เขาจะไม่ตกเป็นเชลยต่อผู้ใด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงความสำคัญของกองทัพเรือ โดยกล่าวเสริมอีกว่า “กองทัพเรือ คือ ปรากการแนวหน้าในการป้องกันประเทศ และกองกำลังนี้จะต้องเข้าควบคุมพื้นที่ๆสำคัญทางทะเล เช่น มุกรอน ทะเลโอมาน และน่านน้ำสากลต่างๆอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึง ความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางทะเล ในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในส่วนต่างๆของภาครัฐ และการขจัดความขาดแคลนให้ออกไป และยังกล่าวอีกว่า “การพัฒนาและการขับเคลื่อนที่ดีของกองทัพเรือนั้นได้เริ่มต้นแล้วและในวันนี้เรายังได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสามารถที่มากกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา แต่ทว่าในระดับขั้นนี้ ความพัฒนาการถือว่ายังไม่เพียงพอและจะต้องมีเจตนาและความมุ่งมั่น อีกทั้งความพยายามในการผลิตนวัตกรรมใหม่และการดำเนินการอันรวดเร็วอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป”

ก่อนการปราศรัยของผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ นายพล คอนชาติ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านได้กล่าวรายงานถึงเป้าหมายและการดำเนินการของกองกำลังนี้ โดยกล่าวว่า “การเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ การเข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทางทะเล การรักษาความมั่นคงทางทะเลและการป้องกันและการขยายเขตชายทะเลมกัรอน ทั้งหมดนี้อยู่ในแผนงานของการดำเนินการของกองทัพเรือในขณะนี้”